

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม และภายหลังการประชุม

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (.... .ศ.พ) ..
พทธศักราช 2469 (กำหนดให้สนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นสนามบินศุลกากร(

เรื่อง รายงานสถิติการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเดือนธันวาคม 2543

เรื่อง รายงานผลการหารือด้านการบินระหว่างไทย สหภาพพม่า -

เรื่อง หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหรือขอราชการกับผู้นำระดับสูงของ
รัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และแขก
ต่างประเทศที่มาเยือนไทย

เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนด
สินค้าควบคุม

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาล
ปกครอง พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 4 ฉบับ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่
1 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 พ .ศ.

....

เรื่อง การดำเนินงานของไทยในการจัดงานวันอนามัยโลกประจำปี 2544

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544

เรื่อง แนวทางการดำเนินการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด และธนาคาร (มหาชน) (มหาชน) ศรีนคร จำกัด

เรื่อง การพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบ

เรื่อง ยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (.. ฉบับที่) ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือคนหางานซึ่งทำงานอยู่ใน)ศ.พ ต่างประเทศ(

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ผู้แทนทางการค้าของไทย)Thailand Trade Representative)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ปรับปรุงคณะกรรมการกำหนดราคาแทรกแซงตลาดยางพารา

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบหมายให้รักษาราชการแทน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2545

1. เรื่อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม และภายหลังการประชุม

นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานว่า คณะกรรมการได้วางกรอบการทำงานไว้ 3 ข้อ คือ

1.1 กฎหมายใดที่ไม่มีผลบังคับใช้ยกเลิกไป ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรรมการรับไปพิจารณา

1.2 กฎหมายที่บังคับใช้แต่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก เป็นอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของประเทศให้มีการปรับปรุงโดยให้มองความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

1.3 ควรให้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้น โดยเน้นให้กรรมการชุดนี้มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยให้มองโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วย

2. นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยเรื่องโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ของกระทรวงสาธารณสุขว่า การดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้มีความรอบคอบหากจะเข้าไปเล็กน้อยก็ไม่ใช่ โดยให้พิจารณาปัญหาจากโครงการนำร่อง 6 จังหวัดก่อน ทั้งนี้ เรื่องงบประมาณไม่น่าเป็นห่วงได้มีการเตรียมการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการ ดังกล่าวจะต้องมี

2.1 ความพร้อมเรื่องการฝึกฝนอบรม

2.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์

2.3 ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ

3. นายกรัฐมนตรีขอให้ส่วนราชการลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณในปี 2545 โดยให้คำนึงถึงการสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก นายกรัฐมนตรีกำชับว่า การบริหารงบประมาณต้องคำนึงถึงการสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก และการบริหาร

งบประมาณต้องพิจารณาที่ประสิทธิภาพก่อนว่าสามารถสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก และรัฐมนตรีทุกท่านจะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการเชิงรุก

4. นายกรัฐมนตรีรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2544 ได้มีการประชุมเรื่องเศรษฐกิจซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในปี 2545 โดยยอมรับว่าการส่งออกจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการหารายได้เข้าประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการส่งออก หาดตลาดใหม่ ๆ โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันดำเนินการ ขณะเดียวกันจะต้องลดการนำเข้าโดยให้รัฐวิสาหกิจเป็นหลักในการพิจารณาลดการนำเข้าเป็นพิเศษ และให้มีการผลิตทดแทนการนำเข้า ส่วนด้านท่องเที่ยวให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เรื่องของฝากของที่ระลึกจำเป็นต้องมีมาตรฐานขึ้น ให้มีการเชื่อมโยงสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักในการดำเนินการ

5. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประชุมยุทธศาสตร์ในเชิงรุกและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาของชาติที่ผ่าน ๆ มาในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการพิจารณาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามอย่างเข้มข้นและรีบด่วน

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ การกำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาเย็บบาท สองชนิด เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2544

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติศาลการ พุทธศักราช 2469 (กำหนดให้สนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นสนามบินศาลการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 (กำหนดให้ สนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นสนามบินศุลกากร) และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแจ้งว่า ได้รับรายงานจากกรมศุลกากรว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย และกรมการบินพาณิชย์ ได้แจ้งความประสงค์ขอให้ออก กฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อให้ท่าอากาศยาน ระหว่างประเทศสามารถขึ้น - ลง ทำการบรรทุก - ขนถ่ายสินค้าหรือผู้โดยสารทั้งขาเข้า และขาออกได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น จังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง อีกทั้งเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจังหวัด และของประเทศ

4. เรื่อง รายงานสถิติการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเดือนธันวาคม 2543

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถิติการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเดือนธันวาคม 2543 ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง 17 กลุ่มสินค้า มีมูลค่านำเข้ารวม 52.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนพฤศจิกายน 2543 จำนวน 2.09 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 3.83 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 6.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 13.02

สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่

- 2.1 สุราต่างประเทศ มีมูลค่านำเข้า 13.95 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน 2543 จำนวน 5.54 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 65.78 และ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 4.61 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 49.41
- 2.2 ผลไม้ มีมูลค่านำเข้า 6.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน 2543 จำนวน 0.78 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 12.61 และ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 0.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 1.88
- 2.3 นาฬิกาและอุปกรณ์ มีมูลค่านำเข้า 6.43 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก เดือนพฤศจิกายน 2543 จำนวน 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 8.50

และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2.01 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 45.51

2.4 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ มีมูลค่านำเข้า 5.82 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2543 จำนวน 1.56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 21.12 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2.64 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 82.65

2.5 เลนส์ มีมูลค่านำเข้า 3.89 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2543 จำนวน 2.92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 42.88 และลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 0.61 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 13.61

2.6 น้ำหอมและเครื่องสำอาง มีมูลค่านำเข้า 3.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2543 จำนวน 1.52 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 29.20 และลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 3.55 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 49.01

สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีอัตราการนำเข้าลดลงมากที่สุด 8 อันดับแรก เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2542 ได้แก่ 1) ไฟแช็คและอุปกรณ์ 2) น้ำหอมและเครื่องสำอาง 3) เครื่องแกวชชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายใน ที่ทำด้วยคริสตัล 4) เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 5) ดอกไม้ 6) เลนส์ 7) ไวน์ 8) ปากกาและอุปกรณ์ มีอัตราการนำเข้าลดลงร้อยละ 82.47, 49.01, 47.07, 43.53, 23.87, 13.61, 3.37 และ 2.16 ตามลำดับ

5. เรื่อง รายงานผลการหารือด้านการบินระหว่างไทย - สหภาพพม่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการหารือด้านการบินระหว่างไทย - สหภาพพม่า ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ประเทศไทยและสหภาพพม่าได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างกัน ลงนามเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2512 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันเป็นระยะ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 และพบกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2543 ที่กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ได้มีการเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องความจุและความถี่ของบริการ และคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ ซึ่งแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 อนุมัติให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมแต่งตั้งไว้ จำนวน 516 คณะ รวมถึงคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ

คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถ้ากระทรวง ทบวง กรมใด ไม่แจ่งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2544 ให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดลง

6. เรื่อง หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทย เพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 รวม 2 ข้อ ดังนี้

กรณีที่บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทย จะขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ควรจะทำเรื่องขออนัดหมายผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

กรณีที่เป็นกรณีนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวง ทบวง ต่าง ๆ

คณะทูตอาจทำเรื่องติดต่อโดยตรงไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ แต่ขอให้หน่วยราชการดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศได้ทราบล่วงหน้าด้วย เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะได้จัดส่งภูมิหลังและข้อมูลสถานะล่าสุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ๆ ให้ใช้ประกอบการหารือ และหากการหารือมีประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้น ๆ หรือนโยบายต่างประเทศของไทย รวมทั้งเรื่องสำคัญที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์หรือ เป็นข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศควรจะได้รับทราบไว้ก็ขอให้กระทรวง และทบวง นั้น พิจารณาแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบในโอกาสแรกต่อไป

ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการด้วยคือ หากบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และแขกต่างประเทศที่มาเยือน ขอเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสอื่นที่นอกเหนือจากการมารับตำแหน่งใหม่และการอำลาเมื่อจะพ้นจากหน้าที่แล้ว ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าวด้วย

7. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2543 และ 12 เมษายน พ.ศ.2543

กำหนดให้สินค้าจำนวน 16 รายการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ ตามข้อ 1. เป็นสินค้าควบคุมต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี

ให้ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ให้พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำ ความเห็นต่อศาลปกครอง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าไปราชการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานี้

ให้ศาลกำหนดค่าไปราชการพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำหรือความเห็นวันละไม่เกิน 300 บาท และพยานผู้เชี่ยวชาญ วันละไม่เกิน 1,000 บาท

ให้ศาลกำหนดค่าไปราชการแก่พยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งเพื่อทำความเห็นเป็นรายงาน การศึกษา การวิจัย การตรวจสอบ การทดสอบ หรือการตรวจสภาพ ซึ่งต้องใช้ เวลาและความรู้ความสามารถสูง และเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลเห็นว่ามี ความจำเป็นต่อการพิจารณาและพิพากษาคดีได้ตามที่เห็นสมควรตามลักษณะความยากง่าย และปริมาณของรายงานความเห็นที่จะต้องจัดทำ แต่ไม่เกินห้าพันบาทต่อรายงาน ความเห็นหนึ่งเรื่อง

ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าพาหนะเดินทางหรือค่าที่พักให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญตามที่เห็นสมควร แต่รวมกันไม่เกินวันละหนึ่งพันบาท

ประธานศาลปกครองสูงสุดอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของศาลในการกำหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าที่พักของพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้

9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 4 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 4 ฉบับ (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผังเมืองรวมชุมชน ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา และผังเมืองรวมเมืองเขียงราย) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ แล้วมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดพะเยา 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี 2 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ 2 คน และเขตเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี 2 คน และร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ทั้งนี้ ให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และมีคำสั่งที่ 81/2544 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2544 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ ในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดพะเยา 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง 1 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี 2 คน เขตเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ 2 คน และเขตเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี 2 คน ซึ่งมีผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถูกคัดค้านทุกคนตามคำสั่งนี้สิ้นสุดลงนับแต่วันที่มิคำสั่ง

นายเฉลิม พรหมเลิศ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544 เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่างลง

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากตำแหน่งวุฒิสภาตามข้อ 1. และ 2. ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาจึงต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เว้นแต่อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 134 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรกำหนดให้วันที่ 21 เมษายน 2544 เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้มีระยะเวลาจัดการเลือกตั้งอย่างน้อยสามสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

11. เรื่อง การดำเนินงานของไทยในการจัดงานวันอนามัยโลกประจำปี 2544

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานของไทยในการจัดงานวันอนามัยโลกประจำปี 2544 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์ปีสุขภาพจิตแห่งชาติ และได้ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่ระบุในโครงการรณรงค์ปีสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่

จัดประชุม เรื่อง ปีสุขภาพจิต (Mental Health Year) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2543 ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ปีสุขภาพจิตจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทบวงมหาวิทยาลัย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตวิทยาคลินิก ฯลฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดวาดภาพและเรียงความ 2 คณะ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์และประกาศรับผลงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดคำขวัญวันอนามัยโลก ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2544 ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์และประกาศรับผลงาน

12. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ ดังนี้

การอนุมัติเงินประจํางวดจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2544 สำหรับปีงบประมาณ 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 746,598.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.0 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการอนุมัติเงินประจํางวดจำนวน 664,447.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.3 ของวงเงินงบประมาณปีก่อน โดยการอนุมัติเงินประจํางวด สำหรับรายจ่ายลงทุนมีจำนวน 161,987.1 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 72.9 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจํา 584,611.6 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 85.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจํา

การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2544 มีการเบิกจ่ายจริงจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 จำนวน 308,574.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับจำนวน 283,840.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.0 ของวงเงินงบประมาณในระยะเดียวกันของปีก่อน และจากรายงานเบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าการเบิกจ่ายจริงจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีการเบิกจ่ายจำนวน 317,357.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.9 ของวงเงินงบประมาณ

13. เรื่อง รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และสั่งการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำชับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ โดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้สำนักงานประมาณรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังไปใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

ข้อสังเกตของกระทรวงการคลังคือ ในช่วงต้นปีงบประมาณ ส่วนราชการหลายแห่ง เช่น กรมอนามัย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร ยังเร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณจากวงเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ทำให้ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า หากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถในการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน กล่าวคือ หากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาของหน่วยงานใดมีอัตราการเบิกจ่ายต่ำ และต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณต่อไป สำนักงานประมาณก็ควรจัดสรรงบประมาณให้ในจำนวนที่คาดว่าส่วนราชการนั้นจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังที่จะไม่ให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสามารถจัดสรรงบประมาณซึ่งมีอยู่จำกัดให้กับส่วนราชการที่มีความจำเป็นและความพร้อมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

แนวทางการดูแลลูกหนี้ด้วยคุณภาพของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ที่เหมาะสมที่สุดคือการโอนลูกหนี้ด้วยคุณภาพทั้งหมดของแต่ละธนาคารไปไว้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้น สำหรับแนวทางการดำเนินการกับสินทรัพย์ที่เหลือและหนี้สินในธนาคารทั้ง 2 แห่ง เห็นควรคงสินทรัพย์ที่ดีและหนี้สินไว้ที่ธนาคาร ทั้ง 2 แห่ง โดยหาทีมบริหารใหม่มาบริหารกิจการธนาคารต่อไป รวมทั้งปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ธนาคารทั้ง 2 แห่งมีสถานะเป็นธนาคารเอกชน เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัวขึ้นและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง เมื่อโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพไป AMC แล้ว ธนาคารนครหลวงไทยฯ และธนาคารศรีนครฯ จะเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ดีและมีขนาดเล็ก โดยจะมีลูกหนี้ดี ประมาณ 34,300 ล้านบาท และ 25,100 ล้านบาท ตามลำดับ อาจจะประสบความสำเร็จ

ยากลำบากในการอยู่รอดภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงเห็นว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมควรดำเนินการควบรวมธนาคารทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกัน

ในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ธนาคารเป็นเอกชน เห็นควรให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โอนขายหุ้นธนาคารทั้ง 2 แห่งที่ถืออยู่ออกไปในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเป็นกองทุนที่ (.กบข) บริหารเงินของข้าราชการ ทั้งนี้ กบขอาจหาพันธมิตรที่เป็นกองทุนอื่นที่ บริหารเงินให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนอื่นที่กองทุน เป็นแกนนำสำหรับ .เพื่อการฟื้นฟูฯ เห็นชอบมาร่วมลงทุนด้วยก็ได้ โดยมี กบข และพันธมิตรอาจจะต้องตั้งกองทุนรวมขึ้นมาเพื่อถือหุ้น .รูปแบบการลงทุนนั้น กบข ธนาคารก็ได้

การที่ กบข และพันธมิตรที่เข้ามาลงทุนในธนาคารทั้ง .2 แห่ง จะเป็นการลงทุนที่ไม่ มีความเสี่ยง โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะรับประกันว่า กบขและพันธมิตรที่เข้า . มาลงทุนจะได้เงินลงทุนคืนและได้รับผลตอบแทนในอัตราที่พึงได้

กบขและพันธมิตรจะถือหุ้นธนาคารเป็น .เวลา 3 ปี และ กบขและพันธมิตรก็ต้อง . พยายามดำเนินการกระจายหุ้นให้เอกชนรายอื่น หากยังขายไม่ได้ภายใน 3 ปี ก็ อาจขยายเวลาให้อีกครั้งละ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ กบขและ . พันธมิตรขายหุ้นธนาคารมีกำไร จะต้องแบ่งผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในสัดส่วนร้อยละ 70

การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว กบข จะเข้ามาเมื่อธนาคารทั้ง .2 แห่งได้แยกภูหนัด้อย คุณภาพไป AMC และลดทุนจนเหลือทุนทั้ง 2 ธนาคารรวมกันประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้ว

ในการบริหารธนาคาร อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้บางส่วน ซึ่งจะเป็นภาระทำให้ธนาคารดำเนินธุรกิจได้ไม่เต็มที่ เพื่อให้ ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ควร ให้ความช่วยเหลือธนาคารสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และ กบขจะร่วมกันสรรหาทีมบริหารมืออาชีพมาบริหารงาน . ธนาคารโดยในช่วงแรกทีมบริหารอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งสองธนาคาร และเมื่อ ธนาคารทั้งสองแห่งมีความพร้อม ก็จะดำเนินการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน

ในการดำเนินการดังกล่าว ประมาณว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะมีรายจ่ายสุทธิ หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลา 5 ปีแล้ว ประมาณ 206,900 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ประเด็นการให้ความช่วยเหลือธนาคารสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น กระทรวงการคลังเห็นว่าควรจะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะจ่ายโดยอาจกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

สำหรับประเด็นการควบรวมกิจการของธนาคารทั้งสองแห่ง ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้เสนอว่าจะหาทีมบริหารชุดเดียวกันเพื่อบริหารทั้งสองธนาคาร และเมื่อธนาคารทั้งสองแห่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันนั้น เนื่องจากแต่ละธนาคารมีกลุ่มลูกค้าของตนเองประกอบกับการควบรวมจะมีผลกระทบหลายด้านทั้งต่อกลุ่มลูกค้า และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งความเห็นของ กบขที่ต้องการให้ธนาคารทั้งสองแยกกา .รดำเนินการและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นระยะ ๆ ถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการควบรวมธนาคารทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรมีการแยกการดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละธนาคาร โดยยังไม่ต้องคำนึงถึงการควบรวม ทั้งนี้ ให้แต่ละธนาคารมีคณะกรรมการและทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน แต่ให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างคณะกรรมการของทั้งสองธนาคาร เช่น การให้มีการรวมบางส่วนที่ดูแลทั้งสองธนาคาร หรือให้มีประธานกรรมการเป็นคนเดียวกัน เป็นต้น เพื่อให้สามารถทราบถึงสถานะของทั้งสองธนาคารอย่างใกล้ชิดและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการควบรวมหากมีความจำเป็น

ในกรณีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้รับความเสียหายจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ให้กระทรวงการคลังจ่ายชดเชยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ อีกทอดหนึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดต่อไป

15. เรื่อง การพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. เกษตรกรที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็นเกษตรกรลูกค้า ธหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้าและใช้ .ส.ก. หรือเป็นเกษตรกรที่รับภาระหนี้สินแทนเกษตรกร .ส.ก.บริการเงินกู้โดยตรงกับ ธ ในฐานะผู้ค้าประกัน .ส.ก.ลูกค้า ธหรือในฐานะทายาทโดยธรรมก่อนวันที่ 1 เมษายน 2544 โดยเกษตรกรต้องแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2544 และในกรณีที่เกษตรกรรายย่อยดังกล่าวมีผู้ค้า
ประกันเงินกู้ ผู้ค้าประกันต้องยินยอมให้พักชำระหนี้

- 1.2 เป็นเกษตรกรที่ไม่เคยถูก ธ.ส.ก. ดำเนินคดีในฐานะผู้กู้ตามข้อบังคับของ ธ.ส.ก.
มาก่อน
- 1.3 เป็นเกษตรกรที่มีภาระหนี้เงินกู้อยู่กับ ธ ในวงเงินกู้ไม่เกิน .ส.ก.100,000 บาท
ไม่นับรวมภาระหนี้เงินกู้ตามโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และไม่นับรวม)
(ดอกเบียเงินกู้

สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่สนใจจะบิดพริ้วไม่ชำระหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. จะไม่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส. จะให้ผู้นำเกษตรกรที่เป็นหัวหน้ากลุ่มลูกค้าให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

2. เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 สามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือตาม
ทางเลือกที่โครงการกำหนดไว้ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : ขอพักชำระหนี้

ทางเลือกที่ 2 : ขอลดภาระหนี้

ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามทางเลือกในตารางท้ายข้อ 4
อย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกเองโดยความสมัครใจ

3. รัฐบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่พักชำระหนี้ออมเงินตาม
ความสามารถ และฟื้นฟูอาชีพตลอดระยะเวลาที่พักชำระหนี้

4. เกษตรกรรายย่อยที่เลือกพักชำระหนี้ และเกษตรกรรายย่อยขอลดภาระหนี้จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากที่กระทรวงการคลัง
ได้เคยนำเสนอคณะรัฐมนตรี คือ

4.1 หลังการพักชำระหนี้ในปีที่ 4 เกษตรกรดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการชำระดอกเบี้ย
ตามเกณฑ์ลูกค้าชั้นเดิมก่อนการพักชำระหนี้ โดยไม่มีการปรับลดไปเป็นลูกค้าชั้น
ทั่วไป ชั้น)B) ตามข้อเสนอเดิม

4.2 เกษตรกรรายย่อยที่พักชำระหนี้และฝากเงินไว้กับ ธ จะได้รับสิทธิเพิ่มเติม .ส.ก.
คือ ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มในอัตราร้อยละ1 ต่อปี จากอัตราปกติ เป็น
เวลา 3 ปี ในวงเงินฝากไม่เกินรายละ 50,000 บาท เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ขอลด
ภาระหนี้ โดยถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขอพักชำระหนี้มี

แรงจูงใจที่จะออมเงินไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว จะสามารถชำระหนี้สินและขยายการผลิตได้ต่อไป

4.3 เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยที่พักชำระหนี้ออกจากโครงการได้ก่อนกำหนด 3 ปี และหากสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามกำหนดจะได้รับเลื่อนชั้นคุณภาพลูกค้ายิ่งขึ้นตามเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ .ส.ก. เกษตรกรที่ขอลดภาระหนี้ในช่วงเวลาที่เหลือ

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรรายย่อยขอพักชำระหนี้และขอลดภาระหนี้จะได้รับนั้น รัฐบาลและ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้รับภาระ สรุปได้ดังนี้

ผู้ขอพักชำระหนี้		ผู้ลดภาระหนี้		
สิทธิประโยชน์	ผู้รับภาระ	สิทธิประโยชน์	ผู้รับภาระ	
1. ได้รับการพักชำระต้นเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี	-	1. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ดังนี้	รัฐบาล	
		<u>ชั้นลูกค้าย</u>		<u>การลดดอกเบี้ย</u>
		B		11 % เหลือ 8 %
		A		10 % เหลือ 7 %
		AA		9 % เหลือ 6 %
AAA	8 % เหลือ 5 %			
2. ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามชั้นลูกค้ายที่เป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 ปี	รัฐบาล	2. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นเวลา 3 ปี ในวงเงินฝาก รายละไม่เกิน 50,000 บาท	รัฐบาล	
3. ได้รับสิทธิฟื้นฟูการประกอบอาชีพตลอดระยะเวลาการพักหนี้	รัฐบาล	3. มีสิทธิกู้เงินฉุกเฉินพิเศษในวงเงิน 30,000 บาท ลูกค้ายชั้น)B ไม่ได้รับสิทธิ(ธ.ส.ก.	
4. การออมเงินฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตราปกติเป็นเวลา 3 ปี ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท	ธ.ส.ก.	4. มีสิทธิจับรางวัลทุนการศึกษา หรือทุนประกันชีวิต และสุขภาพในวงเงินประกัน 100,000 บาท ทุนละ 3,000 บาท ลูกค้ายชั้น)B ไม่ได้รับสิทธิ(ธ.ส.ก.	
5. เมื่อออกจากโครงการก่อนครบกำหนด 3 ปี และชำระหนี้ได้ครบถ้วน		5. มีสิทธิกู้เงินใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ในวงเงิน	-	

ตามกำหนดจะได้รับการเลื่อนชั้นคุณภาพ		รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท	
6. หลังจากพักชำระหนี้แล้วให้ชำระดอกเบี้ยตามเกณฑ์ลูกค้ำขั้นเดิมก่อนการพักชำระหนี้	-	6. ได้รับเกียรติบัตร และบัตรเอกสิทธิ์จาก ธ ลูกค้ำขั้น) .ส.ก.บ ไม่ได้รับสิทธิ(-
		7. ได้รับสิทธิฟื้นฟูการประกอบอาชีพ	-

5. สำหรับการจัดองค์การบริหารโครงการพักชำระหนี้ นั้น รัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อยทั้งในระดับส่วนกลาง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการภูมิภาคเพื่อกำหนดแผนการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับดำเนินการในเรื่องนี้

6. ให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อรับภาระในการดำเนินโครงการนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนที่ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเพิ่มจากการดำเนินงานตามปกติเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินงบประมาณไม่เกินปีละ 7,700 ล้านบาท (การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องไม่คิดเบี่ยงปรับ)

7. ในส่วนของเกษตรกรที่มีวงเงินกู้ในฐานะผู้กู้เงิน 100,000 บาท ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาด้านหนี้สิน โดยการเร่งรัดให้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูเกษตรกรดังกล่าว

8. สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกลูกค้ำของสหกรณ์การเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสำรวจข้อมูลที่ชัดเจน และกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส. ตามนัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเห็นควรให้ ธ.ก.ส. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจำทุกเดือนและในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ ธ.ก.ส. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว

16. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรฉบับใดที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ ยังไม่ได้แจ้งยืนยันมายังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 21 มีนาคม 2544 ให้ถือว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไป

หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 แล้ว ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

- 2.1 เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ โดย ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ ได้แจ้งยืนยันขอให้ดำเนินการต่อไป ให้ร้องขอไปยังรัฐสภาภายในวันที่ 4 เมษายน 2544 หรือ
- 2.2ให้นำผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ ส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วนำเสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนร้องขอไปยังรัฐสภาภายในวันที่ 4 เมษายน 2544

17. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทวิทย์นันท์) นำเรื่องนี้ไปพิจารณา และอนุมัติให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่กระทบต่อขั้นตอนการถ่ายโอนงาน กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้กำหนดให้โครงการอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการหนึ่งที่จะถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1/2544 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อนมพร้อมดื่ม ในช่วงแรกของการถ่ายโอนที่อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่รับนม รวมทั้งเพื่อขจัดข้อจำกัดของโครงการอาหารเสริม (นม) ให้มีการรับซื้อนมพร้อมดื่มให้แก่เด็กนักเรียนได้ทั้งปี ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำมันดิบในช่วงปิดภาคเรียน และเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนคือได้นมดื่มอย่างต่อเนื่อง

18. เรื่อง ยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือคนหางานซึ่งทำงานอยู่ในต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกความในมาตรา 48 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 48/1 คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศได้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 37 หรือคนหางานซึ่งเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองตามมาตรา 48 ที่สมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 37 ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 53 เป็นระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่คนหางานนั้นมีอยู่

คนหางานซึ่งยังทำงานอยู่ในต่างประเทศหลังครบกำหนดตามสัญญาจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนตามมาตรา 53 เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันครบกำหนดตามสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง"

เพื่อขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือคนหางานซึ่งไปทำงานในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่อไปอีกเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง โดยได้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้คนหางานซึ่งไปทำงานในต่างประเทศต้องส่งเงินเข้ากองทุนเมื่อมีการทำสัญญาจ้างกับนายจ้างใหม่ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน

19. เรื่อง แต่งตั้ง

1. คณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานกรรมการ ร้อยตำรวจเอกประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสภานายความ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อวรรณโณ รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวานิชย์ นายโสภณ เพชรสว่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายบัณฑิต รัชตะนันท์ นายมานิตย์ สุภาพร และพลตำรวจตรี วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ศึกษาพิจารณารูปแบบและรายละเอียดในการจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมให้เหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในนานาประเทศ

ดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำกฎหมายเพื่อให้การจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางตามข้อ 1

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย

เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ตลอดจนขอเอกสารต่าง ๆ อันจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แล้วจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า บัดนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงทำให้บุคคลตามโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมตามมติของคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2542, 2 พฤษภาคม 2543 และ 23 มกราคม 2544 เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นสมควรยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมขึ้นใหม่

2. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 50/2544 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2544 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว นายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยมี นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบปัญหากลุ่มเขื่อนที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบปัญหากลุ่มเขื่อนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบปัญหากรณีเกี่ยวกับการดำเนินคดี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบปัญหากลุ่มเขื่อนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน การประมง และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีป่าไม้ และกรณีเกษตรกรรมทางเลื้อก นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบปัญหากรณีชุมชนแออัด นายสมบัติ อุทัยสาंग รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบปัญหากรณีที่ดินของรัฐ (ยกเว้นพื้นที่ป่าไม้) นายสรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบปัญหากรณีผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ พลโทปรีชา วรรณรัตน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและพลเอกชัยศึก เกตุทัต เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการสรุปความเป็นมา สาเหตุของปัญหา และร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนสมัชชาคนจน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้ได้ข้อยุติ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ สำหรับปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลา ในการแก้ไขให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเข้าขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่มีคำสั่งนี้ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมหรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนได้

3. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเกี่ยวกับการขอคงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 27 คณะ จากที่แต่งตั้งไว้ 45 คณะ คือ

คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการอำนวยการโครงการเงินกู้และเงินยืมเพื่อพัฒนาการศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO)

คณะกรรมการก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินี ประเทศเนปาล

คณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการควบคุมอนุรักษ์โบราณสถานแห่ง

คณะกรรมการว่าด้วยสภาการพิพัตธ์ระหว่างชาติ

คณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการจดหมายเหตุแห่งชาติ

คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาแห่งชาติ(.สช.กอ)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน

คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ)UNESCO)

คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มการนำเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสงฆ์)

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส)

คณะกรรมการอำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ (.พอ.กรอ)

คณะกรรมการโครงการชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร

คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการพิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) ตามข้อเสนอของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนทางการค้าของไทย
)Thailand Trade Representative เรียกโดยย่อว่า TTR) ได้ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ

ผู้แทนทางการค้าของไทย หรือ TTR มีอำนาจหน้าที่ในการเจรจาทางการค้า ภาษี
อากร การนำเข้า การส่งออก การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวกับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ การให้ข้อมูลทางการค้าและการลงทุน
เกี่ยวกับประเทศไทย และการชี้แจงทำความเข้าใจ ในกรณีมีผู้แทนทางการค้า
ของไทยหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีกำหนดเขตพื้นที่หรือประเด็นรับผิดชอบของ
แต่ละคน

ผู้แทนทางการค้าของไทยมีวาระสองปี

ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การปฏิบัติหน้าที่การขอข้อมูลจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ให้ผู้แทนทางการค้าของไทยรายงานผลการปฏิบัติภารกิจต่อนายกรัฐมนตรีทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น และเมื่อครบวาระ

5. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายรุ่งเรือง จุลชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์(

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายณที ขลิบทอง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป

6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุด
ปัจจุบันที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 2 ปี ตามวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543
แล้ว โดยเป็นกรรมการเต็มทั้งหมด ดังนี้ 1) นายอารี วัลยะเสวี 2) นายไพโรจน์ นิงสา
นนท์ 3) นายประเวศ วะสี 4) นายจรัส สุวรรณเวลา 5) นายโสภณ สุภาพงษ์ 6) นายอัม
มาร สยามวาลา และ 7) นายวิจารณ์ พานิช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2544 เป็นต้น
ไป

7. กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2544 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย นายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน
กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายทอง พิทยะ เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี และกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายบดี จุณณานนท์
นายกอบศักดิ์ ชุติกุล นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ นายนิมิตร นนทพันธุ์วาทย์ นายวิชัย
พันธุ์โกคา นายวิศาล บุปผเวส นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ศึกษาและเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือแนวทางการพัฒนาหรือเร่งรัดความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อ นายกรัฐมนตรี

พิจารณาปัญหาเศรษฐกิจและมาตรการป้องกันหรือแก้ไขตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย

เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ ส่วนราชการส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นให้คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ข้างต้น

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบ ให้ศึกษาหรือตรวจสอบ ปัญหาเฉพาะเรื่องได้ตามความจำเป็น

8. ปรับปรุงคณะกรรมการกำหนดราคาแทรกแซงตลาดยางพารา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้ปรับปรุงองค์ประกอบ คณะกรรมการกำหนดราคาแทรกแซงตลาดยางพาราใหม่ ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐ ชลธิชทอง) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง

9. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้แต่งตั้ง นายกล้า สมตระกูล รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

10. การมอบหมายให้รักษาราชการแทน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่อยู่ และไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และให้การมอบหมายดังกล่าวมีผลครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย

11. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สลร. 232/2544 เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ แต่งตั้ง นายชาติ พิริยะกิจไพบูลย์ เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

12. ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) พลอากาศเอก จรุง วุฒิกาญจน์ 2) นายไพฑูรย์ บุญญวัฒน์ 3) นางกิงกาญจน์ ณ เชียงใหม่

20. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2545

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2545 ตามที่ สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

สำนักงบประมาณรายงานว่า กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ได้ประชุม ร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของไทย ในปี 2545 ประมาณการรายได้ และการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2545

ในปี 2545 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.0 โดยการบริโภค และ การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2544 อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงจำเป็นต้องใช้นโยบายงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและสร้าง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยการรักษาวินัยการคลัง

2. ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

จากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในข้อ 1 คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 รัฐบาลจะ สามารถจัดเก็บรายได้รวมจำนวน 903,550.0 ล้านบาท เมื่อหักการคืนภาษี และเงิน จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการกักเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้า ส่งออกรวมจำนวน 80,550.0 ล้านบาท จะคงเหลือเป็นรายได้สุทธิจำนวน 823,000.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.7 ของผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ประมาณการรายได้สุทธิปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 18,000.0 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2

3. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จะยังคงให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ในขณะที่ขนาดของรายจ่ายลงทุนจะมีสัดส่วนลดลง เล็กน้อย แต่จำนวนวงงบประมาณลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถใช้เป็นเครื่องกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ จึงกำหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาคาความยากจน และสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 3.1 การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในปีงบประมาณ พ .ศ.2545 ซึ่งคาดว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 5.0 และอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.8
- 3.2 งบประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 823,000.0 ล้านบาท
- 3.3 ภาวะผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ.2545 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 68,596.3 ล้านบาท ภาวะผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ.2544 จำนวน 77,780.6 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9,184.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.8
- 3.4 จำนวนการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 150,000.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งมีมูลค่า 5,615 ล้านล้านบาท จำนวนการขาดดุลดังกล่าวเมื่อรวมการขาดดุลของรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแล้ว จะเป็นการขาดดุลภาครัฐทั้งสิ้นประมาณร้อยละ
- 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งจำนวนการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล และการขาดดุลภาครัฐดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว โดยการกู้เงินดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชน

อนึ่ง หากพิจารณาในแง่การขาดดุลเงินสดแล้ว จะเป็นประมาณร้อยละ 2.5 ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยังไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินการคลังของประเทศดังกล่าวข้างต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นงบประมาณขาดดุล โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 973,000.0 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ดังนี้

- 1) งบประมาณรายจ่าย จำนวน 973,000.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ .ศ. 2544 จำนวน 63,000.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ประกอบด้วย

- (1) รายจ่ายลงทุน จำนวน 231,776.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ .ศ.2544 จำนวน 11,578.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.8 ของวงเงินงบประมาณรวม เทียบกับร้อยละ 24.2 ของปีงบประมาณ พ .ศ.2544
 - (2) รายจ่ายประจำ จำนวน 716,245.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.6 ของวงเงินงบประมาณรวม เทียบกับร้อยละ 74.5 ของปีงบประมาณ พ .ศ.2544
 - (3) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 24,977.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ .ศ.2544 จำนวน 12,842.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 1.3 ของปีงบประมาณ พ .ศ.2544
-